

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2056** /UBND - VH TT

Bỉm Sơn, ngày ~~17~~ tháng 10 năm 2017

V/v báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát, tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 2783/SVHTTDL - DSVH ngày 13/10/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa về việc Báo cáo Kết quả thực hiện việc rà soát, tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam tại địa phương; UBND Thị xã Bỉm Sơn báo cáo như sau:

Thực hiện các công văn chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Thanh Hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2014 UBND thị xã đã ban hành công văn số 1587/UBND-VH TT về việc rà soát, báo cáo việc trưng bày, sử dụng biểu tượng, linh vật trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn gửi ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Trong công văn UBND thị xã có yêu cầu:

1, Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia; UBND các xã, phường; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã:

- Không trưng bày, không sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nếu thực hiện việc trưng bày, sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm nêu trên phải xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Tuyên truyền và vận động những nơi đang sử dụng, tháo dỡ biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi các nơi công cộng.

- Thống kê, rà soát về việc sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật (nếu có) tại trụ sở cơ quan, tại các di tích- danh thắng thuộc quyền quản lý (đình, đền, chùa, miếu....). Báo cáo về UBND thị xã Bỉm Sơn.

2, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã; UBND các xã, phường.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị xã và hệ thống truyền thanh các xã, phường để toàn thể các tầng lớp nhân dân nắm bắt được chủ trương không trưng bày, không sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nếu

thực hiện việc trưng bày, sử dụng, cung tiến, biểu tượng, sản phẩm, linh vật và các vật phẩm nêu trên phải xin phép cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau khi rà soát, trên địa bàn thị xã Bim Sơn có 2 ông sư tử đá được đặt tại đền Chín Giếng, theo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Thanh Hóa thì 2 ông sư tử đá này không phù hợp nên UBND Thị xã đã có công văn chỉ đạo Ban quản lý các di tích xếp hạng cấp quốc gia thị xã chuyên 2 ông sư tử đá đó ra khỏi khu vực di tích.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bim Sơn không còn biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, VHHT.



**Mai Đình Lâm**